



{Quả thật, điều Halal rõ ràng và điều Haram rõ ràng}

Ông An-Nu'man bin Bashir - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah ﷺ nói - Và ông An-Nu'man đưa hai ngón tay lên tai -: {Quả thật, điều Halal rõ ràng và điều Haram rõ ràng. Tuy nhiên, giữa chúng còn có những điều Mushtabihah mà nhiều người không biết. Vì vậy, ai tránh những điều Mushtabihah thì đã tránh được tai tiếng về tôn giáo và danh dự của mình, còn ai rơi vào những điều Mushtabihah thì đã rơi vào điều Haram giống như (hình ảnh) người chần cừ thả đàn cừu của mình xung quanh hàng rào bảo vệ suýt để chúng xâm nhập vào bên trong. Chẳng phải mỗi vị vua đều có hàng rào bảo vệ (mà không ai được phép xâm nhập)? Chẳng phải hàng rào bảo vệ của Allah chính là những điều cấm của Ngài? Chẳng phải trong (lồng ngực của) mỗi người có một cục thịt, khi nó tốt lành thì cả cơ thể sẽ tốt lành còn khi nó hư tổn thì cả cơ thể sẽ hư tổn, chẳng phải đó là con tim!}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ trình bày cho biết một quy tắc chung liên quan đến mọi thứ, và nó được chia thành ba loại trong giáo luật: Halal (được phép) rõ ràng, Haram (không được phép) rõ ràng, và những điều, những vấn đề Mushtabihah (tương đồng) không rõ ràng trong phán quyết rằng chúng Halal hay Haram, và nhiều người không biết về chúng. Vì vậy, ai bỏ được những điều Mushtabihah đó thì tôn giáo của y sẽ an toàn, khỏi sa vào điều cấm, và danh dự của y sẽ được an khỏi lời đàm tiếu của thiên hạ rằng y đã phạm tội lỗi khi y dính vào những điều Mushtabihah. Còn ai không tránh những điều Mushtabihah thì đã tự đưa mình rơi vào Haram, hoặc làm cho mọi người chỉ trích danh dự của mình. Và Thiên Sứ của Allah ﷺ đã đưa ra một ví dụ cho thấy tình trạng của một người phạm vào những điều Mushtabihah sẽ giống như một người chần cừ đang thả đàn gia súc của mình gần một vùng đất mà chủ nhân của nó đã rào bảo vệ, và đàn gia súc của người chần cừ đang sắp xâm nhập vào bên trong khu vực được bảo vệ này. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói với chúng ta rằng có một cục thịt (tức là trái tim) trong cơ thể, và cơ thể sẽ tốt lành nếu nó tốt lành và sẽ hư tổn nếu nó hư tổn.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/4314>

